



TRAVEL TOWN®

U.1901, Saigon Trade Center, 37 Ton DucThang St.,Dist. 1, HCMC.

Tel: 028.7300.2800

Email: info@traveltown-vn.com * Website: www.traveltown-vn.com

PHÁP - THỤY SĨ - Ý - VATICAN - MONACO (Tuyến xanh lá)

Giá từ 25,480,000 VND

- Loại tour: Tham quan thuần túy.
- Thời gian: 7 ngày 6 đêm .
- Ngày khởi hành: Thứ bảy hàng tuần (Guide Tiếng Việt).
- Phương tiện: Xe tham quan.

Du Lịch Nam Âu, bạn sẽ được thỏa lòng chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ kính và cảm nhận một Nam Âu căng tràn nhựa sống, ngọt ngào và bình yên của vùng đất mộng mơ này. Lucerne (Luzern) là một trong những thành phố cổ xưa hấp dẫn nhất của Thụy Sĩ, nằm giữa những quả núi phủ đầy tuyết, được bao quanh bởi một hồ nước tuyệt đẹp và được tô điểm thêm bởi những dòng nước trong vắt của sông Reuss chảy từ trên núi xuống.

Lucerne là cửa ngõ đến miền trung Thụy Sĩ với tất cả phong cảnh tuyệt vời của vùng núi Alps, một địa điểm du lịch chính ở miền trung Thụy Sĩ, nơi sinh sống của khoảng 70.000 người. Opera, hội hoa, ẩm thực, thiên nhiên lung lẫy, kiến trúc thăng hoa, thời trang sành điệu, không chỉ vậy, Ý còn là đất nước hội tụ những trường đại học cổ kính nhất châu Âu. Ý được biết đến là đất nước với hơn 50 di sản thiên nhiên và văn hoá, kiến trúc nổi bật của thế giới. Đọc danh sách những điểm nhất định bạn phải đến lúc nào cũng là Venice, Florence,...

Khổ nỗi đi mấy chỗ đấy về lại thôi thúc muốn quay lại lần nữa. Thật khó tả, cái cảm giác mắt nhìn bầu trời xanh ngắt, tai nghe sóng biển rì rào, da ấm nóng dưới nắng mặt trời vàng óng...mà chỉ dùng lời thì quả là nhiệm vụ bất khả thi.

Thời tiết ở Ý là cái gì đó khiến mọi tín đồ du lịch đều phải ngả mình hưởng thụ và chỉ muốn hòa vào nhịp đập của cuộc sống nơi đây. Không cần phải bàn cãi ẩm thực Ý thì quá nổi tiếng rồi, chả thế mà mấy tiếng Ý dài loằng ngoằng như: spaghetti, espresso...ở nước nào người ta cũng biết. Còn gì tuyệt vời hơn là đến tận nơi và tận hưởng phiên bản gốc, đúng không nào?

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY 1 - [THỨ BẢY] PARIS - LUCERNE (650 KM)



Ngồi trên xe tận hưởng phong cảnh thôn quê tuyệt đẹp của miền tây nam nước Pháp trên đường đến Thụy Sĩ. Đoàn đi ngang qua Basel, nơi gặp giáp ranh của 3 nước Pháp, Đức và Thụy Sĩ trước khi đến thành phố ven hồ đẹp như tranh vẽ Lucerne. Tại Lucerne du khách có dịp được tham quan địa điểm nổi tiếng nhất của Lucerne là Cầu gỗ cổ Chapel, Tháp nước, chiêm ngưỡng những ngôi nhà theo lối kiến trúc Broque và Gothic. Du khách sẽ có một khoảng thời gian tự do để chụp hình hay mua sắm. Khách sạn: 3 tại Lucerne hay khu vực lân cận (B)

NGÀY 2 - [CHỦ NHẬT] LUCERNE- MILAN - VENICE (400 KM)



Từ Lucerne, xe sẽ đưa đoàn di chuyển xuống phía nam, thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của Thụy sĩ và đến với nước Ý. Điểm dừng chân đầu tiên sẽ là Milan, kinh đô thời trang của thế giới. Du khách sẽ được hướng dẫn tham quan những điểm thăm quan nổi tiếng của thành phố, trong đó có nhà thờ Doumo theo kiến trúc Gothic tráng lệ.

Du khách cũng sẽ có thời gian tự do tham quan, mua sắm và dùng bữa trưa tại trung tâm mua sắm cổ nhất của thế giới Galleria Vittorio Emanuele II. Rời Milan đoàn sẽ đi đến một thành phố cổ kính, độc đáo khác của nước Ý, nơi được rất nhiều du khách mong được một lần ghé thăm - Venice. Khách sạn: 3* bên ngoài đảo Venice hoặc vùng lân cận (B)

NGÀY 3 - [THỨ HAI] VENICE - ROME (550 KM)



Hãy dành trọn buổi sáng để khám phá Venice. Thuyền sẽ đưa du khách đến đảo San Marco, một trải nghiệm đáng nhớ khi ngồi trên thuyền và ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng của thành phố từ xa cùng với các công trình kiến trúc nằm hai bên bờ.

Khi lên đảo, du khách sẽ được tham quan những địa danh nổi tiếng của Venice như quảng trường với nhà thờ thánh San Marco, một công trình kiến trúc theo lối Byzantine tuyệt đẹp, ngắm nhìn cầu Than Thở huyền thoại bắc qua con kênh Palazzo thơ mộng. Hình ảnh của cây cầu nổi tiếng này xuất

hiện rất nhiều trong các tấm bưu thiếp, tranh ảnh miêu tả về Venice. Đó cũng là cây cầu kết nối các nhà tù cũ với phòng thẩm vấn của cung điện Doge.

Sau đó du khách sẽ có dịp được xem những nghệ nhân Venice biểu diễn chế tác thủy tinh Murano bằng phương pháp truyền thống, và mua sắm những mắt hàng thủy tinh độc đáo và tinh tế của Murano. Tất nhiên có một hoạt động vô cùng thú vị mà du khách có thể lựa chọn là ngồi thuyền Gondola đặc trưng của Venice để len lỏi qua những kênh rạch, ngắm nhìn những ngôi nhà trên biển xinh đẹp. Vào bữa trưa, du khách cũng đừng nên bỏ lỡ món mỳ Ý đặc sản tại một trong những nhà hàng truyền thống tại Venice. Buổi chiều, đoàn sẽ khởi hành để tiến về thành Rome

Khách sạn: 3* tại Rome hoặc vùng lân cận (B)

NGÀY 4 - [THỨ BA] ROME — VATICAN - AREZZO (280 KM)



Bắt đầu ngày mới tại Rome bằng chuyến tham quan Vatican, quốc gia nhỏ nhất trên thế giới nằm trong lòng của thủ đô nước Ý. Tại đây, du khách sẽ ngạc nhiên với vẻ tráng lệ cả uy nghi của nhà thờ thánh Peter Basili 1700 năm, với rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật, bích họa và được sáng tác bởi những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của nhân loại.

Du khách cũng có thể tùy chọn tham quan nhà nguyện Sistina, nơi ở của giáo hoàng Francis và là trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của Kitô giáo. Du khách có thể tham quan Vương Cung Thánh Đường được xây dựng cách đây Chapel để

chiêm ngưỡng những bức họa tuyệt mỹ trên trần nhà của Michelangelo.

Tiếp nối chuyến tham quan, du khách sẽ đến thăm đài phun nước Trevi, một kiệt tác nghệ thuật Baroque, nơi du khách ném những đồng xu vào đài phun nước để cầu nguyện được trở lại thăm thành phố vĩnh hằng Rome một lần nữa. Sau bữa trưa, đoàn sẽ ghé thăm đấu trường La Mã Colosseum, được xây dựng vào năm 72 sau công nguyên. Du khách có thể lựa chọn tản bộ quanh khu vực đấu trường hoặc chọn một tour vào tham quan bên trong đấu trường để có thể tưởng tượng một cách sinh động về những trận chiến của các đấu sĩ thời xưa. Sau chuyến tham quan đấu trường La Mã, đoàn di chuyển đến thăm Khải Hoàn Môn Constantine, công trình này cũng được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. Tại đây du khách hãy dành thời gian để thưởng thức món kem Galetto nổi tiếng của Ý. Du khách có thể lựa chọn một chuyến viếng thăm nhà thờ Basilique Santa Maria degliAngeli e deiMartiri nằm gần Quảng trường Cộng Hòa, hoặc tự do mua sắm trước khi khởi hành đến Arezzo vào lúc xế chiều. Khách sạn: 3 tại Arezzo hoặc vùng lân cận (B)

NGÀY 5 - [THỨ TƯ] AREZZO - FLORENCE - PISA - GENOA (250 KM)



Chuyến đi sẽ đưa du khách khám phá Florence, thành phố được mệnh danh là cái nôi văn hóa nghệ thuật phục hưng và là quê hương của rất nhiều tác phẩm kiến trúc, nghệ thuật tuyệt vời. Hãy bắt đầu ngày mới bằng việc đi đến quảng trường Michelangelo để có một cái nhìn toàn cảnh về thành phố với vẻ đẹp huy hoàng, cổ điển của những mái ngói màu đỏ, dòng sông Arno và những bức tường thành cổ phía ngoại ô. Tiếp đến du khách sẽ tìm hiểu về nghề da thuộc truyền thống của vùng đất này tại một cửa hàng địa phương, và có thời gian mua sắm các sản phẩm da thuộc nổi tiếng của Florence.

Du khách cũng có thể tản bộ đến thăm nhiều địa điểm nổi bật của Florence như là cầu Vecchio, nhà thờ đức bà Duomo hay tháp Campanile. Đoàn sẽ đi ngang qua bảo tàng nghệ thuật Uffizi, nơi lưu trữ những bộ sưu tập nổi bật nhất của Florence. Du khách sẽ có thời gian rảnh rỗi để tự mình tham quan thành phố, thư giãn, thưởng thức một ly café, ngồi ngắm phố phường trước khi khởi hành đến Pisa. Đến Pisa, khi khách có thể thoải mái tản bộ và chụp hình toàn cảnh tháp nghiêng Pisa nổi tiếng nằm trên quảng trường Miracles. Đây cũng là nơi xây dựng nhà thờ và nhà nguyện từ rất lâu đời. Rời Pisa, đoàn sẽ đến một nhận phòng khách sạn gần Genoa. Khách sạn: 3* tại Genoa hoặc vùng lân cận (B)

NGÀY 6 - [THỨ NĂM] GENOA - MONACO - NICE ~ CANNES - AVIGNON (450 KM)

Đoàn chia tay nước Ý, xe sẽ đưa du khách đi dọc bờ biển Địa Trung Hải để đến thăm vùng Côte d'Azur của nước Pháp, trong đó có Monaco, công quốc nhỏ bé, phồn thịnh và là quê hương của giải đua Công Thức 1.

Đến với Monaco, du khách sẽ có dịp tản bộ đến thăm Cung điện Thân Vương, tận hưởng không khí thanh bình, thư thái, thăm quan 1920s Courthouse, Bảo tàng Đại dương học nằm bên sườn đồi và nhà thờ, nơi an nghỉ của Công nương Grace Kelly.

Đoàn tiếp tục di chuyển để đến thăm xưởng nước hoa Fragonard, nơi đây du khách sẽ được hướng dẫn thăm quan nhà xưởng, mua sắm các loại nước hoa của Pháp. Đoàn sẽ đến trưa, tại đây du khách có thể tự do thăm quan và thưởng thức bữa trưa với những món ăn địa phương. Rời Nice, đoàn sẽ đi đến Cannes, chụp ảnh Palais des Festival, nơi tổ chức liên hoan phim Cannes rồi lên đường đi Avignon.

Khách sạn: 3* tại Avignon hoặc vùng lân cận (B)

NGÀY 7 - [THỨ 6] AVIGNON - PARIS (700 KM)



Bắt đầu hành trình dài quay trở lại Paris. Thời gian này di khách có thể tận dụng thời gian để nghỉ ngơi hoặc ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thanh bình, xanh mướt ở hai bên đường.

Đoàn đến Paris vào lúc hoàng hôn, kết thúc hành trình tuyến xanh lá. Đối với một số thành viên trong đoàn thì đây cũng là khoảng thời gian để nói lời tạm biệt với những người bạn mới quen, một số còn lại thì sẽ lưu trú thêm một đêm ở Paris để ngày hôm sau khởi hành đi khám phá vùng đất mới.

Khách sạn: 3* tại Paris hay khu vực lân cận (B) (dành cho khách tiếp tục đi tour hoặc lựa chọn dịch vụ khách sạn sau tour)

GIÁ TOUR

NGÀY KHỞI HÀNH	GIÁ TOUR TRỌN GÓI		PHỤ THU PHÒNG ĐƠN
Hàng tuần	25,480,000 VND		12,740,000 VND
Giá trẻ em (%giá tour)	Dưới 2 tuổi	Từ 2 - dưới 12 tháng tuổi (không có chế độ giường riêng)	Từ 2 - dưới 12 tháng tuổi (có chế độ giường riêng)
	0	15,860,000 VND	24,570,000 VND

BAO GỒM

- ❖ Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, phòng đôi ghép 2 khách, tiên nghi
- ❖ Bữa sáng tại khách sạn
- ❖ Hướng dẫn viên tiếng việt
- ❖ Xetham quan

KHÔNG BAO GỒM

- ❖ Bữa trưa + Bữa tối
- ❖ Tiền Tips cho hướng dẫn viên và tài xế (275,000VND/ngày/khách)
- ❖ Vé tham quan các địa điểm
- ❖ Thuế vào các thành phố
- ❖ Các chi phí dịch vụ phát sinh
- ❖ Bữa ăn (B) = Bữa sáng cơ bản theo kiểu Âu.
- ❖ Chúng tôi luôn cố gắng để vận hành tour theo đúng hành trình như đã thông tin đến đại lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khách quan hay có những sự kiện nào đó bất khả kháng, chúng tôi sẽ buộc phải thay đổi hành trình, điều kiện lưu trú, chương trình tham quan... Và chúng tôi sẽ không bồi hoàn cho những thay đổi này.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAM QUAN

Các lựa chọn tham quan	Thuyền Gondola tham quan kênh đào Venice (6 khách/thuyền)	1,065,000 VND
	Bảo tàng Vatican và phòng Sistine Chapel (gồm HDV và tai nghe) (Đoàn từ 25 khách)	1,770,000 VND
	Tour tham quan các di tích Rome có hướng dẫn viên địa phương Piazza Navona, Pantheon and Spanish Steps (2,5 - 3 tiếng)	1,415,000 VND
Thuế thành phố (bắt buộc)	Thuế thành phố : Tp. Venice + Thuyền ra đảo + Thuế qua đêm + HDV địa phương tại Venice	885,000 VND
	Thuế thành phố : Tp. Rome + Thuế qua đêm + HDV địa phương tại Rome	355,000 VND

	Thuế thành phố : Tp. Florence + Thuế qua đêm + HDV địa phương tại Florence	535,000 VND
	Thuế thành phố : Tp . Pisa	180,000 VND
	Thuế thành phố : Tp . Pisa	180,000 VND
Tổng cộng		6,385,000 VND

LƯU Ý:

Giá trên chưa bao gồm phí chuyển đổi

Danh sách chỉ phí chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thời điểm thực tế, giá sẽ thay đổi. Du khách vui lòng lưu ý rằng một số điểm tham quan phục vụ tùy thuộc vào số lượng khách tối thiểu và điều kiện địa phương. Hướng dẫn viên sẽ thông báo mỗi ngày theo từng hành trình, hỗ trợ du khách mua vé và thu phí trực tiếp bằng tiền mặt (Euro).

ĐIỀU KIỆN HOÀN/ HỦY TOUR:

- Hủy tour ngay khi xuất vé máy bay khứ hồi đến trước ngày k/h 7 ngày: phí hủy 70% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 6 ngày: phí hủy 90% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 3 ngày: phí hủy 100% giá tour.

Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ:

Ms.Võ Ngọc Túy Phượng/Ms. Nguyễn Lê Như Quỳnh

SĐT : 028.7300.2800 (Ext 104)

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH